



มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาระดับนานาชาติ 1st Lampang Different Shades of Clay International Ceramic Workshop 2025

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาระดับนานาชาติ (1st Lampang Different Shades of Clay International Ceramic Workshop 2025) และพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริม 1 อำเภอ 1 ลานสร้างสรรค์ : หอศิลป์เซรามิก (Earth & Fire Ceramics) ณ หอศิลป์เซรามิก ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายปรกรณ์ ธรรมสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

กิจกรรมในครั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาระดับนานาชาติ (1st Lampang Different Shades of Clay International Ceramic Workshop 2025) ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง และต.นาทราย อ.เถิน จ.ลำพูน ซึ่งมีศิลปินระดับนานาชาติ ศิลปินระดับชาติ ศิลปินอิสระ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ และผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมงาน กว่า 300 คน

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม 1 อำเภอ 1 ลานสร้างสรรค์ เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนจากหอศิลป์เซรามิก (Earth & Fire Ceramics) ในการอนุเคราะห์สถานที่จัดการจัดกิจกรรม ให้เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดแสดงผลงาน รวมถึงจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์งานวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม มอบผลงานศิลปะ กว่า 100 ชิ้น ให้กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้





มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567



เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2568 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาและปณิธานโอวาท ในหัวข้อ “บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับการพัฒนาท้องถิ่น” โดยนายบัณฑิต โบสถ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมี รศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทั้ง ผศ.สุวรรณี จันทร์ดา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ และบุคลากรร่วมในพิธี ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 ได้ทราบถึงแนวทางหลังจากจบการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน ตลอดจนเข้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับสังคมหรือองค์กร สำหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวทัศนีย์ สุรินทร์ จัดหางานจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “อาชีพในฝันอยู่ไม่ไกล เรียนรู้ วางแผน และก้าวไปให้ถึง” ผศ.สุวรรณี จันทร์ดา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร” นายปรัชญา วรรณวนิช เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเขียน Resume ให้ปัง จบใหม่ยังงี้ก็ได้งาน” และ นางสาวศศิธร สิมเข้าจำ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เตรียมตัวสอบทำงานอย่างไร ให้เหมาะสมกับความเป็นเรา” ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษาประจำปี 2567 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน



มร.ลป. จัดกิจกรรมโครงการ "ตะลุยข้อสอบยังใจ ให้ผ่านฉลุย" เนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ครบรอบ 33 ปี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2568 รศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “ตะลุยข้อสอบยังใจ ให้ผ่านฉลุย” เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 33 ปี 14 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมทั้ง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นางสาวต๋องดา จรูญศรีวัฒนา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และนายบัณฑิต โบสถ์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับความรู้ เสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อสอบ การเตรียมตัวสอบสำหรับการทำงาน ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานการสอบ และเทคนิควิธีทำข้อสอบฉบับเข้าใจง่าย วิเคราะห์ที่เป็น สามารถทำข้อสอบได้ และสามารถสอบผ่านตามที่ต้องการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศศิธร สิมเข้าจำ (ติวเตอร์หญิง) นางสาวนันทกานต์ จรรย์านนท์ (ติวเตอร์แวนด้า) และนายพรพงษ์ เจริญสรพรพิช (ติวเตอร์จ๊อบ) เป็นวิทยากร ซึ่งมีนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน





มร.ลป. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2568 ผศ.ศุภวุฒิ ผากู คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อ.ศักดิ์ชัย ศรีมารกรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ซึ่งวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นเครื่องมือในการวัดความรู้ ทักษะฝีมือ และทัศนคติในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น และเปิดโอกาสให้ตนเอง ในการได้รับสวัสดิการหรือความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ อีกทั้ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ



มร.ลป. ร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2568 และร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ “สร้างเกราะป้องกัน ในห้องเรียน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีความเข้าใจถึงพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า”



เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 อ.ภทรนัย ไชยพรม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวชุตติมา ฤกษ์ย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2568 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร และ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นประธานในพิธีเปิด รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพแพทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ อ.ภทรนัย ไชยพรม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ “สร้างเกราะป้องกันในห้องเรียน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีความเข้าใจถึงพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบครอบคลุม และยั่งยืน โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพแพทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้เพิ่มเติมความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้ง สร้างการรับรู้โทษและพิษภัยของการบริโภคยาสูบทุกรูปแบบ และป้องกันกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเป็นนิกสูบนานาชาติ ตามเป้าหมาย โดยได้รับเกียรติจาก อ.ทพ.สวัสดิศักดิ์ นานาผลอย อาจารย์สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นพ.อภิชาติ เรณูวัฒนานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (จิตแพทย์) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ พญ.พิมพ์ชนก จันทร์สวัสดิ์ กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ อ.ดร.นภาพร อภิรัฐเมธีกุล อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนนคร ร่วมเสวนา เรื่อง “นิโคติน = ยาพิษ” นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส รองประธานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ฯ พร้อมด้วย อ.ชิตชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ ผศ.ดร.ทพ.ณัฐธยา แก้วสุทธา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเสวนา เรื่อง “วิกฤตสุขภาพเยาวชนไทย บุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายใต้กระแสสังคม” มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คนจากทั่วประเทศ





งานสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ปริญญาตรี 4 ปี รหัส 64 และ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน รหัส 66

สอบภาษาอังกฤษ

English Score

เดือนมีนาคม

FINAL CALL!!!

Connect Code: **TH-LPRU-EXIT-MAR2025**

นักศึกษาสามารถทำข้อสอบได้ 4 ครั้ง โดยนักศึกษาต้องทำการสอบ English Score ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568

ฟรี ผู้ที่ไม่เคยทำสอบ English Score คิดค่าธรรมเนียมในการทำข้อสอบได้ฟรีค่าธรรมเนียม (ห้อง, พินเนน (ซี), อาจารย์อริยา (อ.หญิง), ได้ที่ศูนย์ภาษา (อาคาร 6) ชั้น 1 และอาคาร 6

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน English Score และทำข้อสอบภาษาอังกฤษ Core Skills Test

ดาวน์โหลดบน App Store: apple.co/3uYp9Rf

ดาวน์โหลดบน Google Play: bit.ly/engscoregoogle

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lpru.ac.th



lpru

lampang rajabhat university

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอให้นักศึกษา มร.ลป. ที่ได้รับอนุมัติจบแล้ว

เข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

<http://lprumis.lpru.ac.th/end/>

“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

www.lpru.ac.th



NO Gift Policy

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งดรับ งดให้ของขวัญ

และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกโอกาส และทุกเทศกาล

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทราภักดิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ราชภัฏลำปางร่วมใจ
โปร่งใส ไร้อุปการะ

ITA 2025
Clear & Accountability

[WWW.LPRU.AC.TH](http://www.lpru.ac.th)



ITA 2025

Clear & Accountability

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ราชภัฏลำปางร่วมใจ โปร่งใส ไร้อุปการะ

ทางสื่อสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Facebook: www.facebook.com/lprurajabhat

Twitter: [WELCOMETOLPRU](https://twitter.com/WELCOMETOLPRU)

Instagram: [LAMPANG_RAJABHATUNIVERSITY](https://www.instagram.com/LAMPANG_RAJABHATUNIVERSITY)

YouTube: [LPRUCHANNEL](https://www.youtube.com/LPRUCHANNEL)

รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากนายพิชัย ชุณหวงษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

- ระดับดี: ประกาศเกียรติคุณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ระดับดีเด่น: ประกาศเกียรติคุณ ด้านปลอดความเสี่ยงพิชิตงานเร่งรัด
- ระดับดีเด่น: ประกาศเกียรติคุณ ส่วนผสมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง



สอบวัดทักษะดิจิทัล

Digital Literacy 2024

สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

- สอบ 13: 26 กุมภาพันธ์ 2568
- สอบ 14: 5 มีนาคม 2568
- สอบ 15: 12 มีนาคม 2568
- สอบ 16: 19 มีนาคม 2568
- สอบ 17: 26 มีนาคม 2568

เหลืออีก 5 รอบ เท่านั้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2567

10 มีนาคม

รายชื่อ

ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ 10 มีนาคม 2568

- ทุนส่งเสริมการศึกษา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
- ทุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่องฯ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา

**หากไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ไม่มีความประสงค์เข้ารับการสัมภาษณ์ฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา โทร 054237399 ต่อ 4102,4106